

การสนับสนุนทางการเงินและค่าสมาชิกแยกตามกิจกรรม

กิจกรรม	จำนวน (ล้านบาท)			
	ปี 2563	ปี 2564	ปี 2565	ปี 2566
การลือบมี	0	0	0	0
ค่าสนับสนุนทางการเงินเมือง ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ	0	0	0	0
ค่าสมาชิกสมาคมการค้า หรือ หน่วยงานที่ได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้	7.53	7.42	7.93	17.45
อื่นๆ (เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการลงคะแนนเสียง หรือ การลงประชามติ)	0	0	0	0
รวมค่าสนับสนุนและค่าใช้จ่ายอื่นๆ	7.53	7.42	7.93	17.45

การสนับสนุนทางการเงินและค่าสมาชิกสูงสุด 3 อันดับแรก

บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด (Thai Sugar Miller Co., Ltd.)	
ประเภทหน่วยงาน	สมาคมการค้า
วัตถุประสงค์	<p>บริษัท ไทยชูการ์ มิลเลอร์ จำกัด จัดตั้งขึ้นโดย 3 สมาคมโรงงานน้ำตาลทราย ได้แก่ สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและเชิงพลังงานไทย สมาคมโรงงานน้ำตาลไทย และสมาคมการค้าอุตสาหกรรมน้ำตาล ซึ่งมีโรงงานน้ำตาลทุกแห่งในประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการทำงานร่วมกันของโรงงานน้ำตาลทราย เพื่อพัฒนาและเพิ่มศักยภาพให้กับอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก</p> <p>มิตรพลได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ และเป็นตัวแทนของโรงงานน้ำตาลในการทำงานร่วมกับส่วนราชการ ชาวไร่อ้อย และเอกชนอื่นๆ เพื่อช่วยกันสร้างความเข้มแข็งแก่อุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาล ที่ต้องการแก้ไขปัญหาคาการเผาอ้อยที่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และการคงไว้ซึ่งระบบแบ่งปันผลประโยชน์ที่มีความเป็นธรรมระหว่างชาวไร่ อ้อย โรงงานน้ำตาลทราย ลูกค้า และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ด้วยการร่วมกำหนดแนวทางบริหารจัดการจัดเก็บผลผลิตอ้อยและการรับซื้ออ้อย มาตรการสร้างแรงจูงใจเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวไร่ด้วยการรับซื้อใบอ้อย พร้อมสนับสนุนรุดตัดอ้อย เพื่อแก้ปัญหาคาอ้อยไฟไหม้แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน และการเพิ่มประสิทธิภาพการหีบสกัดของโรงงาน ซึ่งจะช่วยให้การทำอาชีพชาวไร่อ้อยมีรายได้ที่มีเสถียรภาพและมั่นคงมากขึ้น</p>
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	10.26
ร้อยละของงบประมาณสนับสนุนในปี พ.ศ. 2566	58.80

กรมป่าไม้	
ประเภทหน่วยงาน	กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วัตถุประสงค์	<p>มีตรผลประกาศเป้าหมายระยะสั้นสู่การเป็นองค์กรที่มีความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี 2573 และเป้าหมายในระยะยาวที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero) ภายในปี 2593 ตามแนวทาง Science-Based Targets initiative (SBTi)</p> <p>บริษัทจึงได้ดำเนินโครงการลดก๊าซเรือนกระจก ภาคสมัครใจตามมาตรฐานประเทศไทย (Thailand Voluntary Emission Reduction Program) โดยร่วมกับ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ปลูกป่าในพื้นที่ป่าสงวน ซึ่งเป็นแผนงานหนึ่งในการมุ่งสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ขององค์กร โดยการใช้ Nature-based solution มาชดเชยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กร นอกจากนี้ ยังสามารถช่วยสร้างรายได้จากการขายคาร์บอนเครดิตได้อีกด้วย โดยมุ่งหวังว่าจะสร้างผลลัพธ์ในการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกระยะยาวต่อผู้คน ธรรมชาติ และสภาพภูมิอากาศ</p>
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	5.04
ร้อยละของงบประมาณสนับสนุนในปี พ.ศ. 2566	28.88

สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย (Thai Sugar and Bio-Energy Producers Association)	
ประเภทหน่วยงาน	สมาคมการค้า
วัตถุประสงค์	<p>สมาคมผู้ผลิตน้ำตาลและชีวพลังงานไทย เป็นองค์กรที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงานในประเทศไทย และมีบทบาทในการเป็นตัวแทนเจรจาและประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาลและองค์กรต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลและชีวพลังงานให้มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ ปัจจุบันสมาคมฯ มุ่งส่งเสริมให้สมาชิกต่อยอดและพัฒนาการผลิตไปสู่ผลิตภัณฑ์เกี่ยวเนื่องอื่นๆ นอกเหนือจากน้ำตาลทราย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการผลิตพลังงานทดแทน ซึ่งรวมถึงการผลิตไฟฟ้าจากชีวมวลและเอทานอล ตามนโยบายของรัฐบาลที่ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนเพื่อเพิ่มการพึ่งพาตนเองด้านพลังงาน ลดการสูญเสียเงินตราต่างประเทศจากการนำเข้าน้ำมันเชื้อเพลิง นอกจากนั้นแล้วยังช่วยเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรไร้อ้อยอีกทางหนึ่งด้วย นอกจากนี้โรงงานน้ำตาลแล้ว กลุ่มมิตรผลยังมีธุรกิจผลิตไฟฟ้าชีวมวล และเป็นผู้ผลิตเอทานอลจากโมลาส โดยเอทานอลเป็นส่วนผสมหลักของน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E10/E20 การได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาคมฯ มีตรผลจะมีส่วนร่วมผลักดันนโยบายให้ E20 เป็นน้ำมันพื้นฐานสำหรับกลุ่มเบนซิน ส่งผลให้มิตรผลมีโอกาสทางธุรกิจมากขึ้น และช่วยสร้างเสถียรภาพของราคาอ้อย เนื่องจากราคากากน้ำตาลที่ใช้เป็นวัตถุดิบผลิตเอทานอลมีราคาสูงขึ้นก็ทำให้ราคาอ้อยสูงขึ้นตามไปด้วย ส่งเสริมให้เกิดความยั่งยืนในอาชีพของเกษตรกรไร้อ้อย บริษัทจึงได้รับประโยชน์จากความมั่นคงทางวัตถุดิบ ช่วยสร้างความยั่งยืนให้กับธุรกิจของมิตรผล นอกจากนี้ทางสมาคมฯ ยังช่วยผลักดันผ่านทาง</p>

	สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเพื่อให้ทางภาครัฐมีการรับซื้อไฟฟ้าชีวมวลเพิ่มขึ้น อันเป็นโอกาสทางธุรกิจต่อไป
จำนวนเงิน (ล้านบาท)	1.08
ร้อยละของงบประมาณสนับสนุนในปี 2566	6.19